



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

มรพส. ติดอันดับ TOP ๑๐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการจัดอันดับ Webometrics

ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก

อันดับ	2	PIBULSONGRAM RAJABHAT UNIVERSITY
อันดับ	7	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับ	42	มหาวิทยาลัยไทย
อันดับ	4899	มหาวิทยาลัยโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

pr PSRU

Cybermetrics Lab แห่งสภายุโรป (CSIC) ประเทศสเปน เป็นกลุ่มนักวิจัยที่จัดลำดับ Webometrics ด้วยความเชื่อที่ว่า Website จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ชนิดใด ๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยเน้นจำนวนการแสดงผลของ Webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึง domain ย่อยทั้งหมด (Presence) จำนวนการมองเห็นเครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษา (Visibility) จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา (Transparency) และจำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ (Excellence) จากนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson's ISI Journal Citation Reports (JCR) โดยกลุ่มนักวิจัยจะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและประกาศผลการจัดอันดับปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ทั้งนี้ การจัดอันดับทำขึ้นมาเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารต่าง ๆ โดยเป็นการวัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) และในรอบนี้ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกไปเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทาง <http://www.webometrics.info> ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดอันดับ Ranking Web of World Universities 2019 ให้อยู่ในลำดับที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ ๒ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (๘ แห่ง)
- ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ ๗ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (๓๘ แห่ง)
- ๓) มหาวิทยาลัย อันดับ ๔๒ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (๑๗๘ แห่ง)
- ๔) มหาวิทยาลัย อันดับ ๔,๘๙๙ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วโลก (๑๑,๙๙๓ แห่ง)

**จัดอยู่ในกลุ่ม ๕๐% แรก ในบรรดากลุ่มมหาวิทยาลัยคุณภาพจากทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Ranking นี้ จำเป็นสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกรณีที่ web performance ของสถาบันการศึกษาใด ได้ลำดับที่ต่ำกว่าความคาดหวัง เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันนั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของสถาบัน ทบทวนนโยบายด้านการจัดทำเว็บไซต์ และสนับสนุนนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตของสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ ในรูปแบบ (Electronic publications) ให้มากยิ่งขึ้น รองลงมา คือกลุ่มอาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในอนาคตผลงานทางวิชาการในลักษณะ Webpublications นี้ อาจมีส่วนในการประเมินผลงาน นอกเหนือจากการวัดด้วย Scientometric หรือ Bibliometric indicators แบบเดิม และนอกจากนั้น บรรดานักเรียน นักศึกษา อาจใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัย มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ

ข้อมูล: เว็บไซต์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก สภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน www.webometrics.info / งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า มรพส.

สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ประกาศเวลาเปิด - ปิด ทำการ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ออกประกาศเรื่องเวลาเปิดและปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกำหนดเวลาเปิดและปิดทำการ ดังนี้

ภาคเรียนปกติ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ภาคฤดูร้อน / ระหว่างปิดภาคเรียน เปิดบริการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ทั้งนี้ ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดและปิดทำการได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

วิทยาลัยการพยาบาล รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯ เงินรายได้ สายสนับสนุน

วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปีวิทยาลัยการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่

๑.) **นักวิชาการคอมพิวเตอร์** จำนวน ๑ อัตรา : รับสมัครผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการใช้ฐานข้อมูลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

๒.) **เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป** จำนวน ๑ อัตรา : รับสมัครผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การบริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน **ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒** ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคนบตี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.psrุ.ac.th](http://www.psrु.ac.th) โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY

ภาค กศ.ป.ป. ปีการศึกษา 2562

ขยายเวลา **รับสมัครนักศึกษาใหม่** สมัครด้วยตนเอง ระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562

055-267050 PSRU